



ประกาศศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน  
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง อนุมัติจบบริยายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ  
ขององค์การบริการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยความ  
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริการส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของ  
มหาวิทยาลัย

ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมอนุมัติจบบริยายงาน  
การวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน ๔๑ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	รหัสสัญญา	ชื่อโครงการวิจัยตามสัญญา	นักวิจัย/สังกัด
๑	๐๐๑/๒๕๖๔	รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์	พระมหานันต์ อังกรสิริ (จิตอารี) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
๒		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร	
๓	๐๐๒/๒๕๖๔	รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแง	ผศ.ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
๔		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา	
๕		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง	
๖		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร	
๗	๐๐๗/๒๕๖๔	รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ	นายจอมพิน สมหวัง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
๘		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยม	
๙		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา	



*(Handwritten signature)*



ลำดับ	รหัสสัญญา	ชื่อโครงการวิจัยตามสัญญา	นักวิจัย/สังกัด
๒๘	๐๐๓/๒๕๖๔	รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงกลาง	นางศุภวรรณ อรัญ ประชาชนทั่วไป
๒๙		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง	
๓๐		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอน	
๓๑		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น	
๓๒	๐๑๔/๒๕๖๔	รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน	นางสาวปาณิสรา อินทรารุช วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
๓๓		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอวน	
๓๔	๐๐๔/๒๕๖๔	รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว	นางสาวพิมลรัตน์ ปางแก้ว ประชาชนทั่วไป
๓๕		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ	
๓๖	๐๐๕/๒๕๖๔	รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลตุ้ใต้	นางสาววราภรณ์ ปางแก้ว ประชาชนทั่วไป
๓๗		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม	
๓๘	๐๑๑/๒๕๖๔	รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	นายวาทีน กุลนางค์ ประชาชนทั่วไป
๓๙		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลศิลาแลง	
๔๐		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา	
๔๑		รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวรรณคร	

ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(พระชยานันท์ มณี, ผศ.ดร.)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ